
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห�องประชุมบัวม/วง ๑ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 

 
ผู�มาประชุม 
  ๑. ผศ.ศุภวุฒิ                เนตรโพธิ์แก�ว  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 

๒. ผศ.สุธี              จันทราภาขจี  รองประธานคนท่ี ๑ 
๓. ผศ.สมเกียรติ    ทองแก�ว    รองประธานคนท่ี ๒ 
๔. ผศ.ว,าท่ี ร.ต.สมนึก    แก�ววิไล   กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 

  ๔. อาจารย�นพกฤศน�     ดําน�อย    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๕. อาจารย�รัชดาศักด์ิ     สุเพ็งคํา    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๖. นายโยธิน      หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๗. อาจารย�สัมภาษณ�     สุวรรณคีรี    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๘. นายสุนทร        เหรียญจื้อ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๙. นายทนงค�     โพธิ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๐.ผศ.พีรญา                เชตุพงษ�           กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
                                                 เหรัญญิกสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๑๑. ผศ.ดร.นพมณี      ฤทธิกุลสิทธิชัย   กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
                                                                   เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๒.อาจารย�กฤตพร   ชูเส�ง                      กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
    ผู�ช,วยเลขานุการสภาคณาจารย�และ    
    ข�าราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. 
    
  เป@ดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

     วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ�งท่ีประชุมทราบเรื่องประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต,งต้ังอธิการบดี
มหาวิ ทย าลั ย เทค โน โ ลยี ร าชมงคลพระนคร โดย มีพระบรมราช โองการ โปรด เกล� า  ฯ  แต, ง ต้ั ง                    
นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท� ให�ดํารงตําแหน,ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังแต,วันท่ี 
๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  วาระท่ี ๑.๒ การประกาศสรรหา คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหน,ง 
จํานวน ๕ คณะ ๒ สํานัก และ ๑ สถาบัน 
 

        มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 

หน�าท่ี ๑ 



 

 

             วาระท่ี ๑.๓  ผลของการสรรหาผู�อํานวยการสํานักส,งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได�แก, นายมนตรี 
รัตนวิจิตร ผู�ซ่ึงได�รับการแต,งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยให�ดํารงตําแหน,งต,อไปอีก ๑ วาระ 
   

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 

             วาระท่ี ๑.๔  การจัดกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือนํารายได�
ทูลเกล�าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย�ท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้ังแต,เวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม (ศูนย�เทเวศร�) โดยมีการจําหน,ายบัตร
ราคา ๑๐๐ บาท (งานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�รับแจ�งให�สนับสนุนจํานวน ๒๐ ใบ)    
  

       มติท่ีประชุม   รับทราบและมอบหมายให�ประธานสภาคณาจารย�และเลขานุการสภาคณาจารย�เปNน
ตัวแทนเข�าร,วมงาน 

             วาระท่ี ๑.๕  ประธานรายงานผลการเข�าร,วมประชุม ท่ีประชุมสภาอาจารย�มหาวิทยาลัยแห,งประเทศ
ไทย สมัยสามัญครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ (ปอมท.) ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว,างวันท่ี ๑๙-๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗  เรื่องผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ปอมท.ชุดใหม, มีผู�ดํารงตําแหน,งดังนี้ 
             ศาสตราจารย�อดิศักด์ิ พงษ�พูลผลศักด์ิ        ประธาน ปอมท.  และ 
                                                                   ประธานสภาคณาจารย�และพนักงาน 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
             ผู�ช,วยศาสตราจารย� ดร.จุฑารัตน� ศริดารา   รองประธาน ปอมท.คนท่ี ๑  และ 
                   ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
            ผู�ช,วยศาสตราจารย�มนตรี เข็มราช             รองประธาน ปอมท.คนท่ี ๒  และ 
                                                                   ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ   
            ผู�ช,วยศาสตราจารย� ดร.ถนอม ทาทอง         เลขาธิการ ปอมท.  และ 
                                                                    ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  

    มหาวิทยาลัยนครพนม 
     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๑.๖   ประธานได�รายงานผลการเข�าร,วมประชุม ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห,ง (ปคมทร.) วันท่ี ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗              
ณ  โรงแรมเอเซีย แอร�พอร�ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ (การยกร,างแก�ไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ......)หากต�องการรับทราบเพ่ิมเติมกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการทุกท,านก็สามารถพิจารณาได�ต,อไป 
 

           มติท่ีประชุม รับทราบ 
        

           วาระท่ี ๑.๗   ประธานแจ�งว,า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได�รับเกียรติให�เปNนเจ�าภาพ
จัดการแข,งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห,งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑“พระนครเกมส� โดยราชมงคล
พระนครรับเปNนเจ�าภาพจัดแข,งขัน ๑๖ ชนิดกีฬา และจัดประกวดเชียร�ลีดเดอร� (ลีดมือ) แต,งกายชุดนักศึกษาเปNน

หน�าท่ี ๒ 



 

 

ครั้งแรก โชว�ความสวยงาม สง,า แข็งแกร,งและความสามัคคีพร�อมเพรียง ระหว,าง ๗-๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘   
(พิธีเป@ดวันท่ี ๘ ก.พ.-พิธีป@ด ๑๔ ก.พ. ๕๘) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต ท้ังนี้ประธาน     
ขอเชิญสมาชิกสภาคณาจารย�และข�าราชการเข�าร,วมชมและให�กําลังใจ 
  

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

     วาระท่ี ๑.๘  ประธานแจ�งให�ทราบถึง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต,งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน ๑๔ ราย ท้ังนี้ต้ังแต,วันท่ี        
๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 

        รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗     
วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
       ท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�ให�มีการพิจารณารายงานการประชุมสภา
คณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือให�มีการรับรองโดย
ท่ีประชุมได�พิจารณาแล�วให�มีการปรับแก�ไขในสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

   หน�าท่ี ๑   
       ผู�มาประชุม แก�ไขคําผิด อาจารย�นพกฤศน�  ดําน�อย แก�ไขเปNน อาจารย�นพกฤศณ� 
 ดําน�อย 
 

   หน�าท่ี ๒ 
                บรรทัดท่ี ๑๒ แก�ไขคําผิด การประชุ แก�ไขเปNน การประชุม   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗       
วันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

               วาระท่ี ๓.๑ การรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต,งต้ังประธาน
และคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย�และข�าราชการชุดใหม, ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

                     ๑. ผศ. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว        ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
            ๒. ผศ.สุธ ี  จันทราภาขจ ี   รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ คนท่ี ๑ 
  ๓. ผศ.สมเกียรติ   ทองแก�ว   รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ คนท่ี ๒ 
  ๔. ผศ.ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย  กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๕. อาจารย�กฤตพร  ชูเส�ง             กรรมการและผู�ช,วยเลขานุการสภาคณาจารย�ฯ  
  ๖. ผศ.พีรญา   เชตุพงษ�   กรรมการและเหรัญญิกสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
         
     มติท่ีประชุม   รับทราบ 

หน�าท่ี ๓ 



 

 

             วาระท่ี ๓.๒  ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอเรื่อง การทําประชาพิจารณ�เก่ียวกับการเงินร�อยละ ๐.๑ ของ
วงเงินงบประมาณแผ,นดินหมวดของเงินเดือน/ค,าตอบแทน ท่ีได�รับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล)    
ซ่ึงเปNนวงเงินงบประมาณข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดและท่ีมาช,วย
ราชการท่ีครองอยู, ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ผศ.สุธี จันทราภาขจี กล,าวว,า เรื่องนี้ได�หารือกันมาต้ังแต,การประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๗ 
ประธานชี้แจงว,าเนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการจึงได�ชะลอเรื่องไว� อย,างไรก็ตาม
คณะทํางานได�ปรึกษาและดําเนินการออกแบบแบบสอบถามไว�ต้ังแต,เดือนพฤศจิกายนเปNนท่ีเรียบร�อยแล�ว การท่ี 
มหาวิทยาลัยกันเงินไว�ซ่ึงเปNนเงินของทุกคนนั้นเปNนสิ่งท่ีไม,ชอบธรรม  ทุกคนต�องการทํางานให�กับมหาวิทยาลัยแต,
บางคนไม,ได�รับมอบหมายงานท่ีเท,าเทียมกัน ผศ.สุธี กล,าวว,าการสื่อสารด�วยวาจาเท,านั้นอาจถูกกล,าวหาได�ว,าเปNน
ความคิดในวงจํากัดเพียงกรรมการสภาคณาจารย�เพียงเท,านั้นด�วยเหตุดังกล,าวควรมีการจัดทําประชาพิจารณ� 
การท่ีสภาคณาจารย�มีดําริจัดทําพร�อมท้ังมีเอกสารหลักฐานชัดเจนจะทําให�เห็นได�ว,าเปNนการกระทําเพ่ือส,วนรวม
อย,างแท�จริง ดังนั้นจึงเรียนปรึกษาสมาชิกว,ามีผู�เห็นชอบด�วยหรือไม, ประธานแจ�งให�ทราบว,า มทร.ศรีวิชัย ได�ส,ง
เรื่องถึงศาลปกครองและศาลได�มีคําสั่งให�ทุเลาการกันวงเงินไว�ก,อน และห�ามนําวงเงินท่ีกันไปใช�จนกว,าศาลจะมี
คําสั่งเปNนอย,างอ่ืน 

   ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ กล,าวอีกว,า สําหรับเรื่องการกันวงเงินนี้ มทร.อีสานไม,มีการกัน
วงเงิน อย,างไรก็ตามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท�) ท,านเปNน
ผู�รับฟSงความคิดเห็นจากสภาคณาจารย�และท,านมีแนวคิดท่ีจะจัดทําให�มีการพูดคุยกันในระหว,างสภาท้ัง ๓ ได�แก,             
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย�และข�าราชการ ของมหาวิทยาลัย และจะมีการจัดโครงการสัมมนา
ทบทวนบทบาทของท้ัง ๓ สภาในช,วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ในต,างจังหวัด  

      ผศ.สุธี จันทราภาขจี ขอให� ผศ.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย นําเสนอแบบสอบถามฉบับร,างโดย อาจารย�
รัชดาศักด์ิ สุเพ็งคําเสนอให�เพ่ิมคําว,า “๐.๑๐”ซ่ึงสอดคล�องกับสมาชิกหลายท,านท่ีได�อภิปราย และสรุปว,าให�
เพ่ิมเติมข�อความท่ีอธิบายความหมายของวงเงิน ได�แก, “วงเงินท่ีมหาวิทยาลัยได�รับการจัดสรรให�ใช�ในการเลื่อน
เงินเดือน/ค,าตอบแทนแต,ละรอบการประเมินของข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ผศ.สุธีแสดงความ
คิดเห็นว,า การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนี้ล,าช�ามา ๑-๒ เดือนแล�ว ดังนั้นจึงควรเร,งดําเนินการต,อไป 
ประธานในท่ีประชุมแจ�งว,า ตามระเบียบวิธีของศาลปกครองจะต�องดําเนินการภายหลังประกาศภายในเวลา     
๑ เดือน ดังนั้นเม่ือผลการสํารวจตอบว,าประชาคมไม,เห็นด�วยก็ควรเป@ดประชาพิจารณ� ดังนั้นประธานจึงขอมติ
จากท่ีประชุมนี้ แล�วจะนําผลไปหารือกับท,านอธิการในโอกาสต,อไป 

             มติ ท่ีประชุม รับทราบและขอความร,วมมือสมาชิกสภาคณาจารย�และข�าราชการทุกๆท,าน             
ได�ดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมภายในหน,วยงานท่ีสมาชิกสังกัดหรือใกล�เคียงในศูนย�การศึกษา
เดียวกัน ดังนี้ คุณโยธิน หนูแดงและคุณทนงค� โพธิ เปNนผู�รับผิดชอบแจกท่ี กอง สํานัก สถาบัน คณะครุศาสตร� 
และคณะสื่อสารมวลชน  ผศ.พีรญา เชตุพงษ� และผศ.ว,าท่ี ร.ต.สมนึก แก�ววิไล เปNนผู�รับผิดชอบคณะ

หน�าท่ี ๔ 



 

 

บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย รับผิดชอบคณะศิลปศาสตร�  ผศ.สุธี จันทราภาขจี และอาจารย� 
กฤตยา ชูเส�ง รับผิดชอบคณะสถาปSตยกรรมศาสตร� และคณะคหกรรมศาสตร� อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผศ.ศุภวุฒิ ,ผศ.สมเกียรติ,อาจารย�รัชาดาศักด์ิ,อาจารย�นพกฤศณ� 
รับผิดชอบคณะวิศวกรรมศาสตร� และคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมีช,วงเวลาระหว,างวันท่ี ๑๙ –๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๘ และนําไปวิเคราะห�สรุปผลให�แล�วเสร็จในวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  และจะได�ทําหนังสือ
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นถึงท,านอธิการบดีในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

      วาระท่ี ๓.๓  ผศ.สุธี จันทราภาขจี ได�นําเสนอว,าเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม,ตรงตามกรอบ 
อัตราเงินเดือนท่ีกําหนด  (เอกสารได�แจกแล�วเม่ือการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗) โดยท่ีรัฐบาลได�   
กําหนดให�พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุเข�าทํางานจะได�รับเงินเดือน ๑.๕ เท,าแต,ความเปNนจริงมหาวิทยาลัยจ,าย 
เงินเดือนเริ่มแรกเพียง ๑.๒ เท,า ดังนั้นจึงมีเรื่องร�องเรียนผ,านสภาคณาจารย�และข�าราชการ ควรทําหนังสือถึง  
มหาวิทยาลัย 
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบโดยประธานจะได�ทําบันทึกถึงอธิการบดีพร�อมมีเอกสารแนบ 
 

          วาระท่ี ๓.๔  ประธานรายงาน ความก�าวหน�าของการจัดทําเว็บเพจของสภาคณาจารย�และข�าราชการ
โดยมอบให� นายโยธิน หนูแดงผู�ประสานงานกับเจ�าหน�าท่ี สํานักวิทยบริการฯ โดยมีรายละเอียดในหน�าเว็บเพจ
ในหัวข�อต,างๆ ประกอบด�วยข�อมูลเก่ียวกับสภาคณาจารย�และข�าราชการ การจัดทําทําเนียบและประวัติประธาน
และสมาชิก ผังโครงสร�างการทํางาน วาระการประชุม รายงานการประชุมผลงานสภาคณาจารย� โดย           
ผศ.สมเกียรติ ทองแก�ว เสนอให�ขอข�อมูลจาก ผศ.กมล พรหมหล�าวรรณ และอาจารย�รัชดาศักด์ิ เสนอให�เพ่ิม
หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงคุณโยธิน หนูแดง แจ�งว,ามีข�อมูลเดิมอยู, ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอให�มีจดหมายข,าวและ
ควรมีการปรับเปลี่ยนข�อมูล  (update) ให�ทันสมัย ส,วนเรื่องการร�องเรียน ผศ.สุธีเสนอให�เขียนว,า“ข�อมูลจะไม,ถูก
เป@ดเผย” ผศ.สมเกียรติ กล,าวเสริมว,าเรื่องนี้ขอให�ทุกคนเห็นเปNนส,วนสําคัญ และผศ.นพมณี ขอให�ปรับขนาด
ตัวอักษรและปรับโทนสี 

      มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
          วาระท่ี ๔.๑  ผศ.สุธี จันทราภาขจี เสนอว,าการเดินทางของอาจารย�ผู�สอนท่ีต�องไปสอนต,างศูนย�นอก
พ้ืนท่ีท่ีตนเองสังกัดมีความไม,สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรมีการบริการรถยนต�เพ่ือรับ-ส,ง 
เพ่ือให�อาจารย�ได�มีความสะดวก ทําให�ทุ,มเทการเรียนการสอนได�อย,างเต็มท่ี  

          ผศ.สุธีเสนอแนะให�จัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ให�ทาง
กรรมการสวัสดิการเสนอมหาวิทยาลัย ควรมีช,วงเวลาในการเดินทาง เช,นเวลาก,อนคาบเรียนช,วงเช�าและช,วงบ,าย 

           มติท่ีประชุม  รับทราบและให�ประธานสภาคณาจารย�จัดทําหนังสือ อธิบายเหตุผลความจําเปNนถึง
คณะกรรมการสวัสดิการและมหาวิทยาลัย และมอบนายโยธิน ในฐานะกรรมการสวัสดิการไปหารือในกรรมการ
สวัสดิการ ของ มทร.พระนคร 

หน�าท่ี ๕ 

หน�าท่ี ๖ 



 

 

          วาระท่ี ๔.๒ การแต,งต้ังอนุกรรมการฝ`ายต,างๆเพ่ือให�สอดคล�องรับการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยผศ.
สุธี จันทราภาขจี เสนอว,าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเพ่ือให�สอดรับกับการทํางานต,างๆได�
อย,างถูกต�อง 

มติท่ีประชุม รับทราบและแต,งต้ังอนุคณะกรรมการฝ`ายต,างๆ ประจําสภาคณาจารย�และข�าราชการ
จํานวน ๔ ฝ`าย ดังต,อไปนี้ 

          วาระท่ี ๔.๓ การติดตามปSญหาของการขอกําหนดตําแหน,งทางวิชาการตําแหน,ง ผู�ช,วยศาสตราจารย� 
ของ อาจารย� ชูวิทย� สินธุไพฑูรย� ชึ่ง ได�เกษียณไปปaกว,าแล�ว ประธาน แจ�งว,า มหาวิทยาลัยได�มีมติแต,งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานวิจัยของอาจารย�ชูวิทย� แล�วชึ่งเดิมคณะกรรมการประเมินไม,ผ,าน ปSจจุบันได�
แต,งต้ังชุดใหม,แล�ว แต,ผลการประเมินยังไม,ได�รับผลตอบรับกลับ ผศ.สุธี ได�เสนอแนะว,า ขณะนี้เวลาล,วงเลยมาก
แล�วเรื่องถูกตัดสินไปแล�ว ดังนั้น สภาคณาจารย�สามารถทําได�เพียงขอคําปรึกษา กองบริหารงานบุคคล ว,าผลการ
ดําเนินงานเปNนอย,างไร 

         มติท่ีประชุม มอบประธานสภาและประธานอนุกรรมการฝ`ายพิทักษ�สิทธิ์ฯเจรจากับกองบริหารงานบุคคล 

        วาระท่ี ๔.๔  การติดตามความคืบหน�าการแก�ไขปSญหาในการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีไม,เปNนธรรมของ
ผ.ศ. พีรญา เชตุพงษ� สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

        อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี นําเสนอว,า ผศ.พีรญา ยังไม,ได�รับคําตอบจากมหาวิทยาลัย ผศ.สุธีเสนอให�
ทําหนังสือสอบถามเนื่องจาก มหาวิทยาลัยได�มีมติไปแล�ว ท่ีประชุมขอมติจากสมาชิกสภาว,าควรดําเนินการเจรจา
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู�เก่ียวข�องหรือทําหนังสือทวงถาม โดยสมาชิกลงคะแนนเสียงจํานวน ๘ ต,อ ๔ 
เสียงให�มีการเจรจากับอธิการบดี โดยทาง ผศ. พีรญา งดออกเสียง 

          มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให�ประธานสภาคณาจารย� ผศ. สุธี จันทราภาขจี อาจารย�สัมภาษณ� 

สุวรรณคีรีและ ผศ. พีรญา เชตุพงษ� เข�าพบอธิการบดี 

        วาระท่ี ๔.๕  การพิจารณาการจัดทําสติกเกอร�ติดรถยนต�กลางของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครการให�เปNนรูปแบบเดียวกันให�สามารถเข�าไปจอดรถยนต�ได�ทุกศูนย�พ้ืนท่ีการศึกษา                  

โดย อาจารย� สัมภาษณ� สุวรรณคีรี นําเสนอว,าการเข�าจอดรถยนต�ได�ในคณะต,างๆ ไม,ได�รับความสะดวกเท,าท่ีควร 

เรื่องนี้ได�มีการพิจารณาผ,านสภาคณาจารย�และข�าราชการไปแล�วแต,ยังไม,มีความคืบหน�า 

          มติท่ีประชุม  มอบประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการทําบันทึกหมายเลขทวงถามการทําสติกเกอร� 

       วาระท่ี ๔.๖  การท่ีมหาวิทยาลัยเก็บค,าธรรมเนียมในการเทียบโอนหน,วยกิตละ ๑๐๐ บาท 

           อาจารย� สัมภาษณ� สุวรรณคีรี นําเสนอว,านักศึกษาระดับ ปวส. ท่ีมาเรียนต,อในหลักสูตรเทียบโอนต�อง
เสียค,าใช,จ,ายในการเทียบโอนหน,วยกิตละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงเปNนค,าธรรมเนียมในปริมาณท่ีมากเกินไป   

หน�าท่ี ๗ 



 

 

           อนึ่ง อาจารย�นพกฤศณ� ดําน�อย ได�กล,าวเสริมเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๕๘ ว,านักศึกษามีปSญหาลงทะเบียนไม,ได�เพราะตารางเรียนซ�อนกัน  แนะนําว,าไม,ควรนําตารางเรียนไปผูกพัน
กับการลงทะเบียนของนักศึกษา ควรให�นักศึกษาลงทะเบียนตามกระเช�าได�เลยเพราะเม่ือใดท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนแต,ตารางเรียนมีความผิดพลาดเช,น มีรายวิชาท่ีซํ้าซ�อนจะทําให�นักศึกษาลงทะเบียนไม,ได�และ
จะต�องเสียค,าลงทะเบียนช�า เปNนการไม,ยุติธรรม  

            มติท่ีประชุม   รับทราบ  โดยประธานสภาคณาจารย�ฯ รับเรื่องไปหารือทาง สสท. ในฐานะกรรมการ
สภาวิชาการอีกตําแหน,งหนึ่ง และจะนําผลมาแจ�งในท่ีประชุมต,อไป 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

           วาระท่ี ๕.๑  อาจารย�นพกฤศณ� ดําน�อย ขอหารือเรื่องการท่ีนักศึกษาต�องเสียค,าใช�จ,ายในการ
ลงทะเบียนล,าช�าในกรณีท่ีไม,ได�เปNนความผิดท่ีเกิดจากตัวของนักศึกษา 
 

          วาระท่ี ๕.๒  ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบเรื่อง ข�อบังคับเรื่อง ชมรมกีฬาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยให�นํามาเสนอในการประชุมคราวหน�า 
 

 ป:ดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น 
 

  ประธานการประชุมนัดหมายประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ครั้งต,อไป       
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห�องประชุมบัวม,วง ๑    
ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 
 

 
 
 
  (ผู�ช,วยศาสตราจารย� ดร.นพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย) 
       เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
          ผู�บันทึก /ผู�ตรวจรายงานการประชุม 


